

## หักสะสมแสตมป์...เชิงูทางนี้>>>

นำเสนอเมื่อ : 5 พ.ค. 2552

เคยคิดที่จะเก็บสะสมแสตมป์บ้างหรือเปล่าคะ...การลอกแสตมป์จากจดหมายเพื่อที่จะมาเก็บสะสม ใวนั้นจะมีปัญหาตรงการลอกออกมา...จะยากเย็นพอสมควรบางที่โชคร้ายก็ต้องฉีกขาดไปน่าเสียดายนะคะ...อันนี้เป็นเพราะแสตมป์ที่ติดอยู่ตามจดหมายนั้นจะติดแน่นมากจะต้องมีเทคนิคในการลอก...แล้วเราก็มีเทคนิคในการลอกอย่างมหัศจรรย์มาแนะนำให้ผู้ที่ยากจะสะสมแสตมป์ทั้งหลายฟังดู

**เคล็ดลับอันนี้ใช้แค่น้ำส้วม ๆ ที่เห็น อยู่ในถวย(ในรูปที่ 1 ดานซ้าย) เทานั้นคะ....**  
**วิธีทำให้โซนิมือ จุ่มลงไปใหน้า**  
**ที่เห็นนั้นให้นำไปชะโลมลงบนแสตมป์ที่ต้องการจะลอกนั้น...จุ่มตะให้ชะโลมซึมจนทั่วบริเวณที่จะลอกนั้นคะ**

เมื่ชะโลมน้ำส้วมนั้นจนซึมทั่วกันแล้วให้วางทิ้งไว้ประมาณ 10 วินาที...คอยดูให้แล้วด้านบนของตัวแสตมป์นั้นกำลังแห้งพอมาดู...สักหน่อยก็พอคะ...  
แล้วที่นี้ก็ให้เอามือจับ ตรงขอบของแสตมป์ จับให้มันหนอยนะคะ แล้วค่อย ๆ ดึงแบบลอกออกเลยคะ...เห็นไหม ?  
แสตมป์จะลอกตามติดมือออกมาอย่างง่ายดาย และจะไม่มีการฉีกขาดอีกด้วย

**เคล็ดลับอันนี้ที่เราก้จะมา** ว่ากันถึงเจ้าหน้าที่ส้วมที่อยู่ในถวยที่บอกไว้ตอนแรกกันดีกว่านะคะ...  
เจ้าหน้าที่ส้วมที่อยู่ในถวยนั้นนะคือ...น้ำยาสระผม...คะ  
ให้นำน้ำเปล่าใส่ลงไปในถวยที่เตรียมไว้สักเล็กน้อยแล้วนำน้ำยาสระผมใส่ลงไปผสมกับ น้ำที่เตรียมไว้ นั้น (ประมาณของน้ำยาสระผมหนึ่งเท่าที่เห็นตามตัวอย่างในรูปคะ)...แล้ว คนให้เขากัน...รวกี้จะได้น้ำส้วมน้ำมหัศจรรย์นั้นแล้วแหละคะ  
นางสงสัย?ทำไมน้ำยาสระผม จึงสามารถนำมาใช้กับการลอกแสตมป์ได้ละ?นางสงสัยจังนะคะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะในน้ำยาสระผมนั้นมีสารที่เรียกว่า "kaimegakksesai(สารความสิ้นในสนุ)" อยู่มากมายนั่นเอง จึงมีความสามารถพิเศษที่เมื่อเขาไปผสมกับน้ำแล้วนั้นจะสามารถละลายกาวยที่ติดอยู่หลังแสตมป์ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง ....  
คะและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไม ?จึงลอกออกมาได้ง่าย ๆ

ไม่แต่ว่า...ในน้ำยาสระผมอย่างเดียวนั้นมีสาร"kaimegakksesai" หรอกนะคะ...ในน้ำยาล้างผมหรือในน้ำยาล้างจานก็จะมีสารนี้ผสมอยู่เหมือนกันและสามารถที่จะนำมาใช้ได้ เหมือนกัน...  
แต่ในเคล็ดลับอันนี้...เราอยากจะแนะนำให้ใช้แต่น้ำยาสระผม  
อย่างเดียวนั้นดีที่สุดเพราะว่าในน้ำยาอย่างอื่นถึงแม้จะมีสารอย่างเดียวกันผสมอยู่ก็จริงแต่บางพวกอาจมีน้ำยาจำพวกที่กัดสีผมอยู่ด้วยอย่างเช่นน้ำยาล้างจานบางชนิดเพราะอาจจะทำให้สีของแสตมป์ลอกออกมาได้ด้วย...เราจึงขอแนะนำให้ใช้แต่น้ำยาสระผมกับเคล็ดลับอันนี้คะ...